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บทที่ 2 
ตรวจเอกสาร 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต้ังโครงการหลวงเมื่อ พ.ศ. 2512 เพ่ือ

พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้าลําธาร ต่อมา พ.ศ. 2535 ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนแปลงสถานภาพโครงการหลวง โดยต้ังเป็นมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีพระ
ราชประสงค์เพ่ือช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นทุรกันดารยากจนโดยให้ปรับเปลี่ยนจากการ
ดํารงชีวิตด้วยการทําไร่เลื่อนลอย มาปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือสร้างรายได้ทดแทนและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน (สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง,       ) 

การส่งเสริมให้เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงปลูกพืชผักเพ่ือทดแทนการปลูกฝิ่นเป็นแนวทางหน่ึงในการทํา
การเกษตรบนพ้ืนที่สูง ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงได้เริ่มส่งเสริมมาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2522 ปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) 
มีเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริม 4,137 ราย พ้ืนที่ปลูก 9,209 ไร่ ปริมาณผลิตผล 11,558 ตัน มูลค่า 
234.13 ล้านบาท สําหรับผักอินทรีย์มูลนิธิโครงการหลวงได้เริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 
2545 ปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) มีเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริม 592 ราย พ้ืนที่ปลูก 1,522.10 ไร่ ปริมาณ
ผลิตผล 808.74 ตัน มูลค่า 20.08 ล้านบาท (มูลนิธิโครงการหลวง, 2555) 

ในการปลูกผักอินทรีย์ไม่สามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีได้ ปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่ที่มีใน
ปัจจุบันทั้งที่มีจําหน่ายทั่วไป ปัจจัยการผลิตที่ได้จากงานวิจัยและ/หรือการผลิตโดยเกษตรกรเอง ตลอดจน
ปัจจัยการผลิตที่ผลิตโดยหน่วยงานของรัฐและมีการแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร ยังขาดข้อมูลเก่ียวกับวิธีการ
และอัตราการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสม ทําให้ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต อีกทั้งในช่วงฤดูแล้งมัก
พบการระบาดของแมลง และช่วงฤดูฝนพบปัญหาผลิตผลเน่าเสียหายซึ่งเกิดจากการเข้าทําลายของเช้ือ
สาเหตุโรคพืช โดยเช้ือสาเหตุอาจติดมาจากแปลงปลูก ในขณะเก็บเก่ียวผลผลิต หรือการจัดการหลังเก็บ
เก่ียวของเกษตรกรที่ไม่ถูกต้อง โดยอาการของโรคจะแสดงหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วหรือเมื่อผลผลิต
ถึงมือผู้บริโภค  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงจึงได้ดําเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพ่ือ
ทดแทนสารเคมีเกษตรบนพ้ืนที่สูง โดยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากจุลินทรีย์บนพ้ืนที่สูงเพ่ือ
นํามาทดแทนสารเคมีเกษตรและสามารถนํามาใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์ได้ อาทิ ปุ๋ยและวัสดุเพาะกล้า
ชีวภาพ (อรวรรณ และคณะ, 2554) ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเน่าคอดินของพริกกระเหรี่ยงและมะเขือเทศ   
(เกวลินและคณะ, 2554) สารสกัดสมุนไพรควบคุมแมลงศัตรูพืช (อรุณและคณะ, 2554) ชีวภัณฑ์กําจัด
แมลงหว่ีขาวในการปลูกมะเขือเทศและพริกะเหรี่ยง (เยาวลักษณ์และคณะ, 2554) ชีวภัณฑ์ควบคุมโรค
ทางดินของพริกกะเหรี่ยงและมะเขือเทศ (อังสนา, 2553) เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2553 เพชรดาและคณะ ได้
นําปัจจัยการผลิตชีวภาพที่ได้จากโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพ่ือทดแทนสารเคมี
เกษตรบนพ้ืนที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง และกรมพัฒนาที่ดิน มาทดสอบในกะหล่ําปลีรูปหัวใจ พริก
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กะเหรี่ยงร่วมกับเกษตรกร พบว่าการใช้นํ้าหมักมูลไส้เดือนดิน อัตรา 1:50 ในกะหล่ําปลีรูปหัวใจ การใช้
ปุ๋ยอินทรีย์นํ้าที่หมักจากพืช และปุ๋ยอินทรีย์นํ้าที่หมักจากปลา อัตรา 1:200 ในมะเขือเทศ และพริก
กะเหร่ียง ทําให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณมากกว่าวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร การทดสอบวัสดุเพาะ
กล้าชีวภาพ พบว่าวัสดุเพาะกล้า สูตรที่ 1-4 เหมาะสมสําหรับนําไปใช้ในการเพาะกล้าผักอินทรีย์ 
นอกจากน้ีการคลุกเมล็ดพันธ์ุด้วยเช้ือแอคติโนมัยซีส สูตร 1 และ 2 ทําให้ต้นกล้าเจริญเติบโตเร็วและเกิด
โรคน้อยที่สุด ในปี พ.ศ. 2554 เพชรดาและคณะ ได้ทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพในการปลูกกะหล่ําปลี
รูปหัวใจ เบบ้ีฮ่องเต้ และคอสสลัดอินทรีย์ โดยนําปัจจัยการผลิตชีวภาพจากโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัย
การผลิตชีวภาพเพ่ือทดแทนสารเคมีเกษตรบนพ้ืนที่สูงและมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ สารสกัดหางไหล 
สารป้องกันกําจัดแมลง PP3 และเช้ือรา Beauveria bassiana (ผลิตภัณฑ์การค้าบูเวรีน) มาทดสอบ
ประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดด้วงหมัดผักในกะหล่ําปลีรูปหัวใจ ร่วมกับการใช้กับดักกาวเหนียวสี
เหลือง ผลการทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพในการป้องกันกําจัดด้วงหมัดผักในกะหล่ําปลีรูปหัวใจ พบว่า
การฉีดพ่นด้วยปัจจัยการผลิตทุกชนิดร่วมกับการใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองไม่สามารถป้องกันกําจัดด้วง
หมัดผักได้  เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูแล้งด้วงหมัดผักมีการแพร่ระบาดรุนแรง การป้องกันกําจัดที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การใช้กับดักกาวเหนียวครอบต้นพืชประมาณ 25 วันหลังย้ายปลูก การคลุม
แปลงด้วยใบตะไคร้หอม และการไขนํ้าท่วมแปลงหรือการทําให้ดินมีความช้ืนสามารถลดการแพร่ระบาด
ของด้วงหมัดผักได้ดี การทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพในการปลูกเบบ้ีฮ่องเต้อินทรีย์ โดยนําปัจจัยการ
ผลิตชีวภาพ ได้แก่ เช้ือราไตรโคเดอร์มา เช้ือแบคทีเรีย BK33 และเช้ือแบคทีเรีย Bacillus subtilis(
ผลิตภัณฑ์การค้าลามินาร์) มาทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดโรคใบจุด เปรียบเทียบกับวิธีการ
ปฏิบัติของเกษตรกร ผลการทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพในการป้องกันกําจัดโรคใบจุด (Alternaria 
brassicae) ในเบบ้ีฮ่องเต้อินทรีย์ พบว่าการฉีดพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์สลับกับเช้ือแบคทีเรีย BK33 ทุกๆ 5 
วัน ร่วมกับการรดนํ้าหมักชีวภาพ อัตรา 1:500 ทุกๆ 7 วัน สามารถลดการระบาดของโรคใบจุด เพ่ิม
ปริมาณและคุณภาพเบบ้ีฮ่องเต้ได้ถึง 84.81% โดยวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรจะฉีดพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์
มาอย่างเดียวเมื่อพบการระบาดของโรคใบจุด  นอกจากน้ียังพบว่าการใช้ปัจจัยชีวภาพดังกล่าวยังสามารถ
ลดความเสียหายที่เกิดจากโรคราน้ําค้างและโรครากเน่าคอดิน โดยแปลงที่เกษตรกรปฏิบัติเองความ
เสียหายส่วนใหญ่เกิดจากโรครานํ้าค้างทําให้ใบแสดงอาการจุดสีนํ้าตาล เหลือง และแห้งตาย และการ
ทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพในการปลูกคอสสลัดอินทรีย์ โดยนําปัจจัยการผลิตชีวภาพ ได้แก่ เช้ือราไตร
โคเดอร์มา เช้ือแบคทีเรีย BK33 และปุ๋ยชีวภาพ (EM) มาทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดโรคใบ
จุดเซอคอส เปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร ผลการทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพในการ
ป้องกันกําจัดโรคใบจุด (Cercospora spp.) ในคอสสลัดอินทรีย์ พบว่าการฉีดพ่นปุ๋ยชีวภาพ (EM) ทุกๆ 5 
วัน ร่วมกับการรดนํ้าหมักชีวภาพ อัตรา 1:500 ทุกๆ 7 วัน สามารถลดการระบาดของโรคใบจุด เพ่ิม
ปริมาณผลผลิตและคุณภาพคอสสลัดได้ 32.26%  

นอกจากน้ีในการจัดการหลังการเก็บเก่ียวก็เป็นสิ่งสําคัญ เน่ืองจากในปัจจุบันผักอินทรีย์โครงการ
หลวงมีการส่งไปจําหน่ายยังต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ไต้หวัน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการขนส่งและมี
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ผลกระทบต่ออายุการวางจําหน่ายของผลิตผล ดังน้ันจึงมีความจําเป็นต้องศึกษาเพ่ือหาวิธีการจัดการหลัง
การเก็บเก่ียวที่เหมาะสมในการลดความสูญเสียต้ังแต่จากแปลงของเกษตรกรจนถึงลูกค้า และยืดอายุการ
เก็บรักษาให้นานขึ้น ดนัยและคณะ (2554) ได้ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของโครงการหลวงของผัก 5 ชนิด คือ กะหล่ําปลีรูปหัวใจ เบบ้ีฮ่องเต้ ข้าวโพด
หวานสองสี ยอดซาโยเต้ และแตงกวาญี่ปุ่น โดยได้สํารวจความสูญเสียของผักทั้ง 5 ชนิด ที่เกิดข้ึนใน
ระหว่างการเคลื่อนที่ของผักในห่วงโซ่อุปทาน คือ ที่แปลงปลูกของเกษตรกร โดยสํารวจทันทีที่เก็บเกี่ยว
เสร็จ ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ที่งานคัดบรรจุเชียงใหม่ และที่งานคัดบรรจุกรุงเทพฯ พบว่าเบบี้ฮ่องเต้
มีความสูญเสียหลังการเก็บเก่ียว 52.18 เปอร์เซ็นต์ โดยสาเหตุหลักเกิดจากความสูญเสียทางกลและความ
สูญเสียจากส่วนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หรือมีคุณภาพไม่เป็นไปตามคุณภาพข้ันตํ่า หลังจากได้รับการ
แนะนําวิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวที่เหมาะสมเพ่ือลดความสูญเสียหลังการเก็บเก่ียว โดยมีการจัดการ
ต้ังแต่ในแปลงปลูกของเกษตรกรและที่โรงคัดบรรจุย่อยของศูนย์ฯ โดยให้มีการสัมผัสต้นเบบี้ฮ่องเต้น้อย
ที่สุด และทําการตัดแต่งเอาส่วนที่ไม่ต้องการออก ทําความสะอาดด้วยผ้าสะอาด คัดแยกช้ันมาตรฐาน 
และบรรจุเบ้ีฮ่องเต้ลงในตะกร้าพลาสติกซึ่งรองด้วยถุงแอคทีฟ พบว่าเบบ้ีฮ่องเต้มีความสูญเสียหลังการ
เก็บเก่ียวเกิดขึ้นทั้งห่วงโซ่อุปทานเท่ากับ 26.57 เปอร์เซ็นต์ 

ประกอบกับในปัจจุบันระบบการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศ (Vacuum cooling) เป็นระบบการ
จัดการใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง เพ่ือใช้ในการลดอุณหภูมิผลิตผลพืชผักให้สามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาได้นานขึ้น โดย ดนัยและคณะ (2551-2552) ได้มีการศึกษาใช้งานและสภาวะที่ใช้ในการลดอุณหภูมิ
แบบสุญญากาศอย่างเหมาะสมในพืชผักและสมุนไพรบางชนิด อาทิเช่น ผักกาดหอมห่อ ผักกาดฮ่องเต้ 
บร๊อคโคลี่ กะหล่ําปลีรูปหัวใจ ยอดซาโยเต้ เบบ้ีแครอท เบบ้ีฮ่องเต้ ผักชีไทย กะเพรา โหระพาเป็นต้น โดย
พบว่าการลดอุณหภูมิผักโดยระบบสุญญากาศด้วยพารามิเตอร์ที่เหมาะสม มีผลทําให้ผักและสมุนไพรมี
อายุการเก็บรักษานานกว่าผักที่ไม่ผ่านการลดอุณหภูมิ ดังน้ันการนําผลิตผลผักอินทรีย์มาผ่านกระบวนการ
ลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศ เป็นวิธีการหน่ึงที่จะสามารถช่วยลดการสูญเสียของผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว 
และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น 

ในการศึกษาด้านการตลาดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มช่องทางการตลาดใน
การจําหน่ายผลิตผลผักอินทรีย์ของโครงการหลวงน้ัน จะเป็นการศึกษาช่องทางการตลาดและ/หรือ
รูปแบบการตลาดผักอินทรีย์ของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่
อุปทาน (Supply chain) ของการผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวง โดยการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของ
ตลาดแต่ละรูปแบบ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาการตลาดผักอินทรีย์ของโครงการหลวง 
และสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค สมพรและคณะ (2549) ได้ศึกษาระบบ
การตลาดของสินค้าโครงการหลวง โดยมีการศึกษาในส่วนของผักอินทรีย์โครงการหลวงด้วย ผลการศึกษา
พบว่า ราคาพืชผักอินทรีย์และผักปลอดภัยมีความแตกต่างไม่มากนัก ซึ่งเป็นเคร่ืองสะท้อนว่าตลาด
ผู้บริโภคมีจํากัด และยังไม่สามารถแข่งขันได้กับพืชผักปลอดภัย โครงการหลวงจึงควรระมัดระวังในการ
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ขยายอุปทานของผลผลิตพืชผักอินทรีย์เพ่ือป้อนตลาดในประเทศ ยกเว้นในกรณีของการมีตลาดส่งออก
จําเพาะหรือมีช่องทางการตลาดที่มีผู้ซื้อจําเพาะและมีสัญญาข้อตกลงร่วมกัน  

แต่ทว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ได้มีผู้ส่งออกในประเทศเข้ามาติดต่อขอนํา
ผักอินทรีย์โครงการหลวงส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ในปริมาณมาก และมีบริษัทในประเทศ รวมท้ัง
ลูกค้าในกลุ่ม Modern trade/Supermarket ได้ให้ความสนใจและติดต่อเพ่ือสั่งซื้อผักอินทรีย์โครงการ
หลวงเพ่ิมมากขึ้น ภายใต้รูปแบบ Contract farming ดังน้ันจึงมีความจําเป็นต้องศึกษาช่องทางการตลาด
และ/หรือรูปแบบการตลาด โดยการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพ่ือนําไปสู่การวางแนวทางการพัฒนาตลาด
ผักอินทรีย์ของโครงการหลวงต่อไป 
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